



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"สนช."เคลียร์ปมแย้ง"ม.นอกระบบ" "วิจิตร"แฉม.ศิลปากรเลิกทะเลาะ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน นายวิจิตร ศรีสุวาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีนายชุมพล ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีเสนอให้รัฐบาลยุติการผลักดันร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยนอกระบบราชการ เนื่องจากยังไม่ให้ความชัดเจนในเรื่องของความมั่นคงและสิทธิต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับหลังจากออกนอกระบบราชการแล้วว่า รัฐบาลยังไม่ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ได้เสนอไปแล้วจำนวน 5 มหาวิทยาลัย และยังได้ให้ชะลอร่าง พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งอื่นๆ เอาไว้ก่อนด้วย เพื่อรอดูผลการพิจารณาของ สนช.ว่าร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอไปแล้วทั้ง 5 ฉบับ จะมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายได้หรือไม่ ทั้งในเรื่องของการจำกัดโอกาสของนิสิตนักศึกษา ค่าเล่าเรียน และปัญหาการบริหารในมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการแปรญัตติของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ถ้าแปรญัตติแล้วมีการปรับปรุงแก้ไขและยอมรับกันได้ ทาง สนช.ก็คงผ่านกฎหมาย แต่ถ้าไม่ยอมรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวก็ต้องตกไป ซึ่งเป็นเรื่องของ สนช. ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล แต่หาก สนช.ผ่านกฎหมายเหล่านั้นทางรัฐบาลก็พร้อมจะเสนอร่าง พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งอื่นๆ เพิ่มเติมเข้าไป

รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ยังกล่าวถึงกรณีร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เกิดปัญหาทะเลาะกันเองว่า ตนได้ขอให้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ยืนยันการเสนอร่างกฎหมาย แต่ทางประชาคมในมหาวิทยาลัยยังมีความเห็นที่ขัดแย้งกัน เนื่องจากทางนายกสภามหาวิทยาลัยยืนยันจะเสนอ แต่อธิการบดีไม่เห็นด้วย และมีการเปลี่ยนใจภายหลัง ดังนั้นตนคิดว่าเรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรควรต้องจัดการเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อย โดยขอให้เลิกทะเลาะกันก่อนหรือไม่ก็ทะเลาะให้ได้ข้อยุติแล้วค่อยเสนอร่างกฎหมายขึ้นมา